



เรื่อง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน

วันที่ ๑๖ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้เล่า	รายละเอียดของเรื่อง	สรุปความรู้ที่ได้
<p>นางสุนิสา ชุมทรัพย์ นายสุกิจ สุนทรน้อย</p>	<p>โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์สปา ประกอบด้วยกิจกรรมหลักทั้งหมด ๔ กิจกรรม คือ</p> <p>๑. การบรรยาย โดยอาจารย์กรีช บัวทอง เรื่อง “การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่” ซึ่งระบุถึงจุดเสี่ยงต่อการทุจริต เช่น ถ้าจุดไหนที่มีการดำเนินการก่อสร้าง จุดที่ต้องเฝ้าระวังคือการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจุดที่มีโอกาสที่จะทุจริตได้ คือจุดที่มีการตรวจการจ้างกับการคุมงาน จึงควรตรวจสอบสัญญาจ้าง เอกสารประกอบสัญญาจ้างว่าครบถ้วนถูกต้อง ตามสัญญา หรือ ถ้าเอกสารนั้นตรวจแล้วไม่ครบ ก็ไม่ควรตรวจรับในเอกสารนั้น เป็นต้น</p> <p>๒. การบรรยาย โดยอาจารย์วิโรจน์ ฆ้องวงศ์ เรื่อง “การกำหนดราคากลาง” โดยปัญหาแรกที่ต้องคำนึงถึง คือ เจ้าหน้าที่พัสดุ เนื่องจากเป็นบุคลากรที่ได้รับหน้าที่โดยตรง และได้รับการคาดหวังว่าจะได้รับการพึงพาในการจัดซื้อจัดจ้าง จึงต้องมีความละเอียด รอบคอบ โดยนำกฎหมายและระเบียบมายึดถือและปฏิบัติตาม จึงจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>๓. การบรรยาย โดยอาจารย์เอกสิทธิ์ ยุทธชัยวรกุล เรื่อง “การจำแนกประเภทรายจ่ายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” โดยควรรู้ว่าอะไรคืองบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เป็นเงินนอกงบประมาณที่ไม่ได้มีกฎหมายเฉพาะ ทั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจำแนกประเภทรายจ่ายค่าวัสดุและรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ให้พิจารณาว่า สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพและครุภัณฑ์ สำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ และหน่วยงานที่จะเข้ามาเกี่ยวข้อง ให้ถือปฏิบัติตามยึดสำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง เป็นหลัก</p> <p>๔. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของหัวหน้างานกองคลัง ซึ่งหากหน่วยงานมี ปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนต่าง ๆ ให้สามารถติดต่อและ ประสานกับกองคลังเป็นรายหน่วยงานหรือบุคคลได้</p>	<p>- ได้รับความรู้ในการบริหาร การพัสดุ และการบริหาร ทรัพย์สิน ตั้งแต่กระบวนการ เลือกใช้พัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง จนถึงการบำรุงรักษา</p> <p>- ได้รับความรู้และแนวทาง ในการป้องกันการทุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน</p> <p>- ได้สร้างและมีเครือข่าย ในการทำงาน ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ</p>